

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Tả bạn thân của em lớp 2](#)
 1. [Mẫu bài văn Tả bạn thân của em lớp 2 số 1](#)
 2. [Văn mẫu lớp 2 Tả bạn thân của em số 2](#)
 3. [Văn mẫu Tả bạn thân của em lớp 2 số 3](#)
 4. [Bài văn mẫu lớp 2 Tả bạn thân của em số 4](#)
 5. [Bài văn mẫu hay Tả bạn thân của em lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Tả bạn thân của em** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

5 mẫu bài văn Tả bạn thân của em lớp 2

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Tả bạn thân của em** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

Mẫu bài văn Tả bạn thân của em lớp 2 số 1

Bạn thân nhất của em là bạn Bùi Tuấn. Tuấn hơi thấp, chỉ cao khoảng 1m30, với thân hình tròn trịa. Cậu ấy có khuôn mặt tròn trĩnh, siêu đáng yêu. Tuấn là một người rất hài hước và hóm hình. Chỉ cần có cậu ấy xuất hiện, thì ai cũng phải cười vui. Tuy không đặc biệt thông minh, nhưng Tuấn vẫn luôn chăm chỉ học tập, nên được thầy cô và bạn bè yêu mến. Em rất yêu quý người bạn thân thiết này của mình.

Văn mẫu lớp 2 Tả bạn thân của em số 2

Tuấn Hùng là người bạn thân nhất của em. Cậu ấy cao khoảng 1m45 nhưng hơi gầy, nên mọi người thường trêu là Hùng Cây. Hùng có nước da rám nắng và thân hình cân đối, khỏe mạnh do thường xuyên chơi thể thao. Cậu ấy là người nhiệt huyết và năng động, luôn hết mình trong các hoạt động tập thể của lớp. Em rất thích chơi bóng rổ cùng với Hùng vào các buổi chiều. Chúng em sẽ luôn là bạn thân nhất của nhau.

Văn mẫu Tả bạn thân của em lớp 2 số 3

Trong lớp em có nhiều bạn nhưng em ấn tượng nhất là bạn Thủy Tiên. Năm nay, Thủy Tiên được 8 tuổi. Bạn có dáng người tròn trịa, hơi thấp. Nước da của bạn ấy trắng hồng, sạch sẽ. Bạn có một khuôn mặt tròn, khi cười hay nói, em thấy má bạn có hai cái lúm đồng tiền xinh xinh. Mắt bạn đen láy và tròn, miệng nhỏ, che đi mấy cái răng cửa bị sún. Lúc nào đi học, bạn cũng được mẹ bím cho hai cái đuôi sam lủng lẳng dưới cái nơ ruy băng màu đỏ tươi. Ở lớp, bạn ngoan, tốt bụng và học giỏi nên cô giáo thương và các bạn cũng mến bạn ấy nữa. Em và bạn cũng hay

chơi với nhau rất vui vẻ. Em rất quý mến bạn và mong ước sang năm lên lớp 3, tụi em vẫn là bạn thân của nhau.

Bài văn mẫu lớp 2 Tả bạn thân của em số 4

Em và Minh Anh chơi thân với nhau từ bé. Dáng người Minh Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hề ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Minh Anh khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến. Minh Anh học giỏi Toán, còn em học giỏi Văn. Vì vậy mà hai chúng em thường hỗ trợ nhau học tập thật tốt. Em với Minh Anh chơi với nhau rất thoải mái. Em hi vọng lớn lên chúng em vẫn sẽ mãi là bạn thân như bây giờ.

Bài văn mẫu hay Tả bạn thân của em lớp 2 số 5

Em và Trúc chơi thân với nhau từ lớp Một đến giờ. Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Trúc cao hơn em một cái đầu và tính tình lại chững chạc, điềm đạm như người lớn đấy. Bạn không đẹp nhưng với khuôn mặt hiền lành dễ thương nên được rất nhiều bạn quý mến. Làn da ngăm ngăm màu bánh mật khỏe khoắn nhưng rất mịn màng bạn tự hào vì đó là sở hữu một làn da giống ba. Trúc rất ham học hỏi và bạn ấy học rất giỏi. Bạn là tấm gương để em noi theo. Ở lớp, Trúc rất thân thiện, nên những bài nào khó các bạn hỏi Trúc tận tình chỉ bảo. Em rất quý Trúc và rằng chúng em sẽ thân nhau mãi như bây giờ.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Tả bạn thân của em lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.